

CHỈ THỊ

*Về đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm
và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.*

Trong những năm qua lực lượng Công an Lạng Sơn đã cùng các ngành, các cấp, các đoàn thể quan chúng thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh-trật tự góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng và an ninh ở địa phương.

Tuy nhiên sự chuyển biến về trật tự xã hội chưa thật sự vững chắc, còn có nơi có lúc phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp.

Năm nay kỷ niệm 35 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố Pháp lệnh Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/1997). Để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nâng cao hiệu lực quản lý về trật tự xã hội và thực hiện Chỉ thị 219/TTg ngày 08/4/1997 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành phối hợp với lực lượng Công an thực hiện tốt một số nội dung như sau : **HL: Chưa XĐ**

1/ Tổ chức tốt việc sơ kết phong trào quần chúng ở cơ sở về công tác phòng, chống tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, có biện pháp quản lý giáo dục các loại đối tượng tại cơ sở, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố và phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể, quần chúng như : Thanh niên, Phụ nữ, Mặt trận, Hội Cựu chiến binh, tổ tự quản, tổ hoà giải... nhằm bảo đảm tốt an ninh, trật tự ở địa phương và cơ sở.

2/ Tăng cường các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả các tệ nạn tham nhũng, buôn lậu, trốn lậu thuế nhất là buôn lậu ma tuý, tiền giả, vũ khí, lâm sản... Đồng thời xử lý nghiêm minh các vụ vi phạm theo luật pháp của Nhà nước.

3/ Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, tấn công các loại tội phạm hình sự, truy bắt các đối tượng trốn trại, trốn thi hành án và các đối tượng có lệnh truy nã. Công an phải là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh chống tội phạm, nâng cao hiệu quả công tác đi tra xử lý án, kiên quyết chặn đứng sự gia tăng tội phạm, làm giảm trọng án, giữ vững ổn định trật tự ở địa phương.

4/ Đưa mạnh công tác phòng chống các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn nghiện ma túy, tìm kiếm truy bắt các đối tượng sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tổ chức sử dụng các chất ma túy, cờ bạc, số đề, mại dâm. Thực hiện tốt Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy, Kế hoạch liên ngành số 1412 và Kế hoạch liên ngành số 01/CA - Giáo dục - Đào tạo, để từng bước làm giảm hẳn và tiến tới xoá bỏ các tệ nạn nghiện ma túy trong trường học và ngoài xã hội.

5/ Tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Chính phủ về quản lý trật tự xã hội như các Nghị định 36, 39, 40, 47, 87/CP, Chỉ thị 237/TTg về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ v.v...

6/ Để tổ chức tốt các hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày truyền thống (20/7/1962-20/7/1997) của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Công an tỉnh cần tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng làm cho cán bộ, chiến sỹ quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Nhà nước và truyền thống của lực lượng CAND, nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự xã hội.

Phải tiếp tục xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân Lạng Sơn vững về chính trị giỏi về nghiệp vụ, nắm vững pháp luật và kiến thức xã hội, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng động viên kịp thời những đơn vị, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc. Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống tiêu cực trong nội bộ, thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy CAND, xây dựng lực lượng Công an Lạng Sơn trong sạch vững mạnh.

Các cấp, các ngành, các cơ quan thông tin đại chúng cần phối hợp tốt với lực lượng Công an tổ chức tốt công tác tuyên truyền về truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân, các hoạt động trong đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội... nhằm động viên mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ chiến sỹ trong lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

7/ Sở Tài chính-Vật giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã cần cứ vào kế hoạch ngân sách hỗ trợ cho công tác quốc phòng, an ninh mà tỉnh đã phân bổ để xem xét, giải quyết một phần kinh phí cho lực lượng Công an các cấp, phục vụ kịp thời cho công tác chung.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị xã hội, các hội nghề nghiệp trong tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng để tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này; đồng thời báo cáo kết quả thường xuyên về Văn phòng UBND tỉnh, đồng gửi Công an tỉnh để theo dõi tổng hợp báo cáo Trung ương./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c)
- TT HĐND tỉnh (b/c)
- CT, PCT UBND tỉnh
- Các Sở, ban, ngành
- Các ban của Đảng, cơ quan ĐT
- UBND các huyện, thị
- CPVP, NC, TH VX, TDKT
- Lưu VT.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SON



Dương Công Đán